

บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ชัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด ประกวดออกแบบบ่อบำบัดน้ำเสีย มุ่งคืนกำไรให้ กับชุมชนและสังคมไทย

บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ชัพพลาย (ไทยแลนด์) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และตำรวจจราจรเมืองเชียงใหม่จัดประกวดการออกแบบก่อสร้างอาคารอุลุมิเนียมขนาดเล็กเพื่อประโยชน์สาธารณะ

✖
แบบที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งได้ประกาศผลการประกวดไปเมื่อเดือนธันวาคม 2555 จะได้นำมาใช้ในการก่อสร้างจริง โดยจะสร้างเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กจำนวน 2 บ่อและขนาดใหญ่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีการทำงานที่สะดวกสบายและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ จำนวน 1 บ่อ

ในการประกวดการออกแบบครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2 – ปี 5 รวมถึงนักศึกษาปริญญาโทและศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เพิ่งจบภายใน 2 ปี ส่งผลงานเข้าประกวด

ทีมที่ใช้ในการออกแบบคือความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้อลูมิเนียมเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง อันเนื่องจากคุณสมบัติของอลูมิเนียมที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก 100% น้ำหนักเบา แข็งแกร่ง และสามารถดำเนินการก่อสร้างได้รวดเร็ว

บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ชัพพลาย (ไทยแลนด์) จะบริจาคบ่อบำบัดน้ำเสียให้แก่ตำรวจจราจรเมืองเชียงใหม่ โดยจะส่งมอบและติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กจำนวน 2 บ่อ ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2556 และจะส่งมอบบ่อบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่จำนวน 1 บ่อในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556

“เอสยูเอส ขอตอบแทนสังคมไทยด้วยการมอบความเชี่ยวชาญของเราในด้านอลูมิเนียม,” กล่าว คุณ ยาสูโอะ อิชิตะ

ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) “โครงการนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ เอสยูเอสมีความยินดีและรอวันที่จะได้ส่งมอบป้อมตำรวจจราจรในกลางปีและปลายปีนี้”

เอสยูเอส ได้ลงทุนจำนวนมากในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551 โดยได้ขยายโรงงานการผลิตในจังหวัดลำพูน ทางบริษัทฯ ยังได้ถือครองโรงงานพื้นที่ 164 ไร่ ในจังหวัดลำพูนและวางแผนที่จะรวบรวมการดำเนินงานต่างๆ ของจังหวัดทางภาคเหนือเข้าด้วยกันบนพื้นที่ดังกล่าว ภายใต้แผนธุรกิจนี้ เอสยูเอสจะสร้าง “อลูมิเนียมแลนด์” เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย ตั้งแต่การผลิตเฟรมอลูมิเนียมไปจนถึงการผลิตชิ้นส่วนเสริมอื่นๆและการดำเนินการด้านการประกอบ

เอสยูเอส เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ และชุดผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมต่างๆ สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ในโรงงาน (Factory automation: FA) รวมไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อจำหน่ายออกสู่ตลาดโลก

“เอสยูเอส ยังคงมุ่งมั่นเพื่อสังคมไทย เรานำเสนอนวัตกรรม เสนอทางเลือกในการใช้ชีวิต และขณะเดียวกันเราก็รับผิดชอบต่อสังคม” กล่าว คุณ อิชิตะ